
 

สรุปการประชุม 

หารอืเกี่ยวกับเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพมิพ์ของหน่วยงานส านักงานอธิการบดี 

วันพุธที่  5  กรกฎาคม  2560 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 

---------------------------------- 

 

  ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว ได้เข้าตรวจประเมินส านักงานอธิการบดี     

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะในหมวด 5 เรื่องสภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกอาคาร ในส่วนของเครื่องถ่ายเอกสารภายในส านักงาน ควรน าออกมาไว้บริเวณนอกห้องส านักงาน หรือ

ระหว่างทางเดินเพื่อให้อากาศสามารถถ่ายเทและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในห้องท างาน และ

เครื่องพิมพ์ (Printer) ภายในห้องส านักงานหากไม่มีการใช้งานควรน าออกไป และหากมีการใช้งานควรติดตั้งใหห้่าง

ประมาณ 2 เมตร หรือไม่ควรมีมากเกินไป เนื่องจากเมื่อใช้งานทุกครั้งจะเกิดละอองหมึกกระจาย ซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานภายในหอ้งได้ 

  คณะกรรมการส านักงานสีเขียว จึงได้เชิญประชุมหัวหน้างานบริหารและธุรการของหน่วยงาน

ภายในส านักงานอธิการบดีและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจประเมินส านักงานสีเขียว และรองรับการเข้าตรวจประเมินของคณะกรรมการในรอบต่อไป ที่ประชุมจึงได้

ร่วมกันพิจารณาโดยมีมตใิห้ด าเนินการ ดังนี้ 

  แผนระยะสั้น 

1) ให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งตั้งเครื่องถ่ายเอกสารในห้องที่ไม่มีอากาศถ่ายเท หรือ

ตั้งเครื่องถ่ายเอกสารรวมอยู่ในห้องส านักงานซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานอยู่  และไม่มีห้องถ่ายเอกสารเฉพาะ ให้น าเครื่อง

เอกสารออกมาไว้ด้านนอกส านักงาน (ทางเดิน) ที่มีอากาศถ่ายเท และมอบหมายให้กองอาคารและสถานที่น า

ต้นไมม้าปรับแต่ง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

2) ในส่วนของอาคารอ านวย ยศสุข เห็นควรให้กองกิจการนักศึกษาที่เช่าเครื่องถ่ายเอกสารได้มี

การให้หน่วยงานในอาคารได้ใช้ประโยชนร์่วมกัน เชน่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และกองแนะแนวฯ 

  3) ให้หน่วยงานพิจารณาการใช้เครื่องพิมพ์อินเจ็ต(ถ้ามี) ก่อนเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เพื่อป้องกัน

ละอองหมึกกระจายจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์  และลดการใช้เครื่องพิมพ์ที่ใช้ประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ลง           

(เดิมคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง จะมีเครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง) พิจารณาใช้เครื่องพิมพ์ส่วนกลางให้มากที่สุด โดยใช้วิธีแชร์

การใช้งานร่วมกัน ก าหนดให้มีการใช้เครื่องพิมพ์ในหน่วยงาน 5 คน ต่อ 1 เครื่อง หรือพิจารณาจากความจ าเป็น

และลักษณะการใช้งาน เพื่อลดการใช้เครื่องพิมพ์และงบประมาณในการจัดซื้อหมึก และเมื่อหมึกพิมพ์ชนิดเลเซอร์

ที่สต็อคไว้หมดแล้วให้งานพัสดุ กองคลัง พิจารณางดจัดซื้อหมึกเลเซอร์ โดยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่ไม่ได้ใช้งาน 

อาจจะใช้เป็นเครื่องส ารองหรอืพิจารณามอบให้หนว่ยงานอื่นใช้ประโยชน์ต่อไป 

  4) การวางเครื่องพิมพ์ให้จัดวางห่างจากตัวอย่างน้อย 2 เมตร หากไม่มีพื้นที่จัดวางให้วางกับพื้น 

หรอืต่ ากว่าโต๊ะท างาน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของผงหมกึ 
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  แผนระยะยาว 

1) ใหก้องอาคารและสถานที่จัดหาห้องส าหรับเป็นหอ้งถ่ายเอกสารรวมศูนย์ โดยอาจจะให้มี 1 ช้ัน

ต่อ 1 เครื่อง หรอืตามความจ าเป็น และเหมาะสม  

2) ให้งานพัสดุ กองคลัง ประสานบริษัท ริโก้ จ ากัด เสนอ TOR การให้บริการในลักษณะถ่าย

เอกสารและการพิมพ์เอกสาร ในปีงบประมาณถัดไป  

3) ให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาก าหนดเป็นนโยบายใน

การด าเนินการ รองรับการตั้งงบประมาณ ปี 2561 ในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี ซึ่งเห็นควรด าเนินการ

ให้แล้วเสร็จก่อนเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อรองรับการตรวจประเมินส านักงานสีเขียวของส านักงานอธิการบดี

รอบที่ 2 และการจัดท าแผน 2561 ต่อไป 
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